

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคพลังประเทศไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังประเทศไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับ พรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย ดังนี้

นโยบายพรรคพลังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๖

“พรรคพลังประเทศไทย เพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย” มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการก่อตั้งพรรคพลังประเทศไทยขึ้น โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

๑. นโยบายพรรคการเมือง

นโยบายทางการเมืองของพรรคพลังประเทศไทยนั้น มุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันชาติ ทำนุบำรุงเสริมสร้างสถาบันศาสนา และรักษาไว้ ซึ่งการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำเนินงาน ทางการเมืองของพรรคจักดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของบูรณภาพแห่งอาณาเขตอันเป็นราชอาณาจักรไทย และความเป็นเอกราชทั้งหมดของประเทศอธิปไตยแห่งความเป็นชาติไทย เพื่อให้เกิดความเจริญ แก่ชาติบ้านเมือง และความสมบูรณ์พูนสุขอันจะเกิดขึ้น แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน พรรคพลังประเทศไทยจักวางรากฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดแก่สังคมไทย ส่งเสริม ให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจในหมู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา ของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วม ของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในชาติ

พรรคพลังประเทศไทยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองไทย ให้เกิดความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันการเมืองคือสถาบันที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของชาติให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล เสริมสร้างความผาสุกแก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง โดยมีจุดยืนอย่างหนักแน่น มั่นคง และแน่วแน่ในการปฏิรูปกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นโครงสร้างหลักแห่งระบอบประชาธิปไตย ที่มาจากความต้องการของประชาชนชาวไทย ด้วยกรรมวิธีบนวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตย ของความเป็นประชาธิปไตยแห่งสากลโลก

๒. นโยบายบริหาร

พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสาธารณชน

การพัฒนาระบบราชการ เป็นนโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุม มาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการ ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุ สมผล มีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง มาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วย ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ

สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะ
สิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด

พรรคมุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีความห่วงแทนทรัพย์สินสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย์ขยันอดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่ม
ระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม
และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ นโยบาย
การกระจายอำนาจการบริหาร พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น
โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับ
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่นการแสวงหารายได้และ
การจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น

๓. นโยบายเศรษฐกิจ

พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายขจัดความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีโอกาสที่จะมีงานทำ มีรายได้เหมาะสมกับการดำรงชีพ อีกทั้งยังมี
ความเป็นอยู่เป็นที่ยกย่องนับถือในเวทีโลก พรรคจึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันบนเวทีโลกได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย ลดความเสี่ยงต่อ
ความอ่อนไหวและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย
พรรคมีนโยบายในการบริหารจัดการให้เกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เพื่อให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพราะพรรคมีความเชื่อว่านโยบายมหภาคนั้นเปรียบประดุจหางเสือเรือ
ที่จะควบคุมทิศทางรัฐนาวาให้แล่นสู่เป้าหมาย ในขณะที่เดียวกันนโยบายจุลภาคนั้นเปรียบประดุจ
เครื่องยนต์ ในการขับเคลื่อนรัฐนาวาให้แล่นไปข้างหน้า

การบริหารเศรษฐกิจระดับมหภาค พรรคจะให้ความสำคัญต่อนโยบายการเงินการคลังโดยกำหนด
เป้าหมายดัชนีมหภาคต่าง ๆ ให้ส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย

อัตราเงินเพื่อ อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่เดียวกันพรรคจะรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงินการคลัง ทั้งในเรื่องหนี้สาธารณะ บริหารจัดการดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ ๆ เช่น ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน และดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การออมในประเทศ มาตรการการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสร้างความคล่องตัวในการหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

การบริหารเศรษฐกิจระดับจุลภาค พรรคมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันภาคเศรษฐกิจที่ไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขันอยู่แล้ว เช่น การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากผลผลิตการเกษตร พรรคมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการทางการแพทย์และพยาบาล อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและสปา

พรรคมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทันสมัย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์วัสดุที่แปลกใหม่ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุ หรือขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ พรรคมีนโยบายที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ หรือสำคัญ ๆ ของโลกเข้าลงทุนในประเทศไทย เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงหรือชิ้นส่วนที่ต้องใช้แรงงานฝีมือสูง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก พรรคจะใช้นโยบายการคลัง ผลักดันให้เกิดกิจกรรมระดับโลกทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเชิงสันถนาการในประเทศไทย พรรคจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจหรือต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบราง พรรคมีนโยบายเปิดเสรีภาคบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจภาคบริการของไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้ พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

พรรคมีนโยบายที่จะให้โอกาสแก่ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดย่อม เพื่อลดปัญหาเงินกู้ยืมนอกระบบ ขยายบทบาทกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุรกิจ ธนาคารประชาชนเพื่อการประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือธุรกิจขนาดย่อม

๔. นโยบายพลังงาน

พรรคพลังประเทศไทยได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์น้ำมัน อันเป็นภาวะการณ์ที่กำลังการผลิตน้ำมันของโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกเราในเวลานี้ไม่อาจอยู่ในสถานะที่จะพึ่งพาน้ำมันเป็นแหล่งให้พลังงานหลักในระยะยาวอีกต่อไป ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้ารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็นการทดแทนน้ำมัน

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพลังงานของพรรคพลังประเทศไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายหลักคือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พรรคยังเล็งเห็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางด้านเชื้อเพลิงและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค พรรคมีแนวทางในการวางโครงสร้างระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาการบริหารด้านคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล

๕. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยทุกคน โดยที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเรื้อรัง จากอดีตสู่ปัจจุบันตลอดจนถึงอนาคต สังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า แท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากมนุษย์ทุกคน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องคือการแบ่งแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งระดับต้นเหตุและปลายเหตุ

พรรคจะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ โดยการจัดการการปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นทำจากภาครัฐ

และขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้เป็นไปโดยถูกต้อง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในปัญหาภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการร่วมมือในการดำเนินการกับนานาประเทศเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน

ปฏิรูปการจัดการปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และต้องแก้ปัญหาทุกปี ให้เป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนและถาวร และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยส่งเสริมหน่วยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ำรับเป็นผู้ดำเนินงาน จัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ก๊าซ NGV ไบโอดีเซล พร้อมทั้ง รมรงค์ให้ลดปริมาณการใช้น้ำมัน มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุ่มพลังงาน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง หรือสบู่ดำ ส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจังให้เป็น ูปรธรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

๖. นโยบายสาธารณสุข

พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้ง 3 ด้าน คือ สุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิต (Mental Health) และวุฒิปัญญา (Intellectual Health) โดยจะเร่งรัดการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและพอเพียง ต่อภารกิจ รวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และบทบาท ในการส่งเสริมเวชศาสตร์เชิงป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เผื่อระวังและตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพละนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นการลดต้นทุนของการแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวของประเทศ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้รับบริการและขยายประเภทของการเจ็บป่วย ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย และคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย และให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและให้ได้รับการรับรอง

๗. นโยบายคมนาคม

การคมนาคมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ การคมนาคมขนส่งสินค้า หรือผู้คน จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย และจะต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

พรรคจะดำเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางให้สะดวกและทั่วถึงแก่ทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสร้างระบบคมนาคมใหม่ เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ การดำเนินนโยบายโครงการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ดำเนินนโยบายการจัดสร้างรถไฟฟ้า ให้ครบทุกเส้นทางครบทั้งระบบโดยเร็วที่สุด การคมนาคมขนส่งทุกระบบต้องเชื่อมถึงกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลักและสนามบินย่อยในแต่ละภูมิภาค ให้สามารถรองรับระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งสินค้าและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมติดต่อของภูมิภาค ตลอดจนดำเนินการพัฒนาศักยภาพการขนส่งระหว่างภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกส์จะถูกปรับโครงสร้างทั้งหมดให้เป็น Multi Model Transportation เชื่อมเป็นโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสินค้า

๘. นโยบายด้านแรงงานการสร้างงานและสวัสดิการสังคม

พรรคพลังประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาแรงงานและการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสร้างตำแหน่งงาน โดยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กลงและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออกให้เป็นการขยายฐานผลิต เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตในธุรกิจและฐานการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นแกนในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตออกสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายเร่งส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพสำหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ในภาคการจ้างของแรงงานฝีมือ เป็นยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานภายในประเทศ และพรรคมีนโยบายในการส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะฝีมือเหล่านี้ ออกไปสู่ภาคบริการต่าง ๆ ภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยสู่ตลาดแรงงานโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการนำเข้าเม็ดเงินจากภายนอกสู่ภายในประเทศ

พรรคจะผลักดันให้เกิดระบบสวัสดิการสังคม ที่ครอบคลุมและยุติธรรมแก่ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคม ให้แก่ภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคม และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภทต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน กับกองทุนประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว รวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสร้างระบบประกันการว่างงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม

พรรคพลังประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยการใช้ระบบบริหารงานทะเบียนและลดขั้นตอนความยุ่งยากของการขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานในทุกประเภท เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด

ข้อบังคับพรรคพลังประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับพรรคพลังประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ ภายใต้ข้อบังคับนี้คำว่า

“พรรค” หมายความว่า พรรคพลังประเทศไทย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคพลังประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย

ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า พรรคพลังประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า พท.ปท. และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า PHALANGPRATHEDTHAI PARTY ใช้ชื่อย่อว่า PPTT.

ข้อ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) พรรคพลังประเทศไทยใช้เครื่องหมายดังนี้



(๒) โดยมีความหมายดังนี้พรรคจะดำเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางให้สะดวกและทั่วถึงแก่ทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสร้างระบบคมนาคมใหม่ เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ การดำเนินนโยบายโครงการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ และให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ชื่อพรรคพลังประเทศไทย หมายความว่า การรู้จักสามัคคีและรวมพลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ภาพเครื่องหมายพรรคภายใต้รูปอักษรไทย สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว มงกุฎประกอบของเจตนารมณ์ดังนี้ อักษร พท.ปท. สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว หมายความว่า การรู้จักสามัคคีและรวมพลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศ โดยตามรอย

พระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอักษรไทย “พรรคพลังประเทศไทย” (สีแดง) หมายความว่าความเป็นชาติที่เป็นหนึ่งเดียวอันมีพลัง

ข้อ ๖ สำนักงานใหญ่พรรคพลังประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐

หมวด ๒

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ สมาชิกได้แก่บุคคลที่สมัครใจเป็นสมาชิกและนายทะเบียนพรรคอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

(๔) มีความศรัทธาในเจตนารมณ์ อุดมการณ์และนโยบายพรรค

(๕) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๖) ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โดยผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นขณะยื่นใบสมัครและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ข้อ ๙ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเป็นผู้พิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อได้อนุมัติแล้วรายงานคณะกรรมการบริหารทราบและจดแจ้งชื่อ อาชีพและที่อยู่ไว้ในทะเบียนสมาชิก

พร้อมทั้งออกบัตรประจำตัวให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าบำรุงพรรคตามที่เห็นสมควรให้เงินดังกล่าวตกเป็นของพรรค

ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากกระทำการขัดต่อวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายอย่างอื่น

(๕) กรณีอื่นตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดให้สมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง

(๖) พรรคเลิกหรือถูกยุบ หรือสิ้นสภาพ

(๗) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคกำหนด

หมวด ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๑๓ สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (๑) เสนอแนะนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อพรรค
- (๒) ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- (๓) เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการบริหาร
- (๔) ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือเป็นที่ปรึกษาพรรคหรือผู้ปฏิบัติงานของพรรค
- (๕) ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
- (๖) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
 - (ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
 - (ข) เป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
 - (ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรคและศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
 - (ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๔ สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๒) ชำระค่าธรรมเนียบและค่าบำรุงพรรคเว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
- (๓) ปฏิบัติตามข้อบังคับและมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
- (๔) สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่นโยบายและอุดมการณ์ของพรรคตลอดจนกิจกรรมของพรรค

- (๕) สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
- (๖) ยึดมั่นในระเบียบของพรรค วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
- (๗) รักษาชื่อเสียงของพรรคโดยไม่กระทำการใดๆอันจะนำความเสียหายมาสู่พรรค
- (๘) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
- (๙) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๔

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก

กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๑๕ สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

(๑) เคารพสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับมติคณะกรรมการบริหารพรรค

(๓) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

(๔) ไม่วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย

(๕) ประพฤติตนและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบของกฎหมาย

(๖) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ อุทิศการณและแนวนโยบายของพรรค

(๗) ให้ข้อเท็จจริงที่แจ้งในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไปดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองอื่นในระหว่างที่เป็นสมาชิก

(๙) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พียงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๑๐) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

หมวด ๕

ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๖ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

- (๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
- (๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิก ให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
- (๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก
- (๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์หลักของพรรค

หมวด ๖

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อันส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปดังต่อไปนี้

- (๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
- (๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน
- (๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กร ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
- (๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ
- (๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
- (๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

หมวด ๗

คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรคมีจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เทรย์ญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๑๙ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรคโดยการลงคะแนนลับ ตามลำดับดังนี้

(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๘

(๒) เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจำนวนตามที่กำหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค

(๒) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๓) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคและกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค

(๔) พิจารณานุมัติจัดตั้งและเลิกสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๕) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เงินวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวมโดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๘) เลิกพรรค

(๙) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๐) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๒) พิจารณาลงโทษสมาชิก

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๔) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๕) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๖) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่ง

(๓) ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

กรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริหารรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะหัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรครักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และได้รับการตอบรับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ข้อ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัวเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค

(๔) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนกรรมการบริหารพรรคการเมืองออกจากตำแหน่งได้ในกรณีนี้ ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำร้องขอไปถึงพรรคการเมือง มติถอดถอนกรรมการบริหารพรรคต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญโดยให้ลงคะแนนลับ

การดำเนินการตามข้อบังคับข้อนี้ให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การถอดถอนผู้นั้นตามข้อบังคับข้อนี้จะกระทำมิได้

(๕) พ้นจากการเป็นสมาชิก

(๖) ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(๗) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก

(๘) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

ข้อ ๒๔ เมื่อตำแหน่งคณะกรรมการบริหารว่างลงนอกจาก หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรค คณะกรรมการบริหารอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลงและให้กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่

ถ้าเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือโฆษกพรรคว่างลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นไปก่อนเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๒๕ ในกรณีผู้ดำเนินงานพรรคตำแหน่งใดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทน

ข้อ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองหัวหน้าพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และหัวหน้าพรรคมิได้มอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดปฏิบัติหน้าที่แทน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารพรรคได้ อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้ง

ข้อ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นผู้แทนของพรรคในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

(ข) กำกับดูแลการบริหารงานพรรคให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

(ค) บริหารงานพรรคตามที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(ง) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับงานพรรค

(จ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่พรรค

(ช) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งถอดถอน

คณะกรรมการหรือบุคคล

(ซ) เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ฅ)ใช้อำนาจหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกำหนด

เพื่อการนี้หัวหน้าพรรคจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ดำเนินงานพรรคหรือสมาชิกที่เป็น คณะผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนได้

(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

(๓) เลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) ควบคุมดูแลกิจการภายในพรรค

(ข) บริหารและรับผิดชอบงานของสำนักงานเลขาธิการ

(ค) จัดการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการบริหารหรือการประชุมอื่น ๆ ตามที่

กำหนดไว้ในข้อบังคับ

(ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค

(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัณูฎีกพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) ควบคุมดูแลทรัพย์สิน รายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

(ข) จัดทำบัญชีการเงินของพรรคแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลของพรรค

(ค) จัดสรรเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคได้รับมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรค

(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของพรรค สาขาพรรค

(ข) ควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิกพรรค สาขาพรรค รายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

(ค) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(ง) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) โฆษกพรรคมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรค กิจกรรมทางสังคมและการเมืองตลอดจนแนวนโยบายของพรรคแก่สื่อมวลชนและสาธารณชน

(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการพรรคมอบหมาย

หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๓๐ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลำดับดังต่อไปนี้

(๑) รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคให้ความเห็นชอบ

(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด

หมวด ๙

แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค

ข้อ ๓๑ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ข้อ ๓๒ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคตามความประสงค์ของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

ข้อ ๓๓ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกไว้

(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคต่อสำนักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติโดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้นเพื่อดำเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ ๓๕ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคนโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๓๗ การเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคและให้ลงคะแนนลับตามลำดับดังนี้

(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๕

(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๘ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกไตรมาสเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๙ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประธานสาขาพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรคและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

และเป็นประธานการประชุม

(ค) เรียกประชุมสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดำเนินการประชุม

(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวันซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของสาขาพรรค โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่า การดำเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

กรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ที่มิตำแหน่งรองลงมาลำดับต้นทำหน้าที่แทน

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาคอมมอบหมาย

(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาคอมมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาคอมมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

(ง) กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาพรรค

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาคอมหรือคณะกรรมการสาขาคอมมอบหมาย

(๕) เภรัญญิกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค

(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาคอมมอบหมาย

(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

ข้อ ๔๐ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ คณะกรรมการบริหารจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรคจำนวนหนึ่งดำเนินการก็ได้

ข้อ ๔๑ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ถ้าตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลง ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรคให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ในกรณีที่รองประธานสาขาพรรคไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจทำหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลง ให้ประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวแล้วให้ที่ประชุมสาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรคจำนวนหนึ่งดำเนินการก็ได้

ข้อ ๔๒ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๔๓ ให้จัดประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปีและรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๔๔ เมื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๐

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพัน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

ข้อ ๔๖ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด

(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรคการเมือง

(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๔๗ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๖ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๘ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าลำดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับถัดมา ทำหน้าที่แทนถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือก กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๙ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เภรัณยูพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

(๕) รายงานการดำเนินการของพรรคที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนงานดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรค

(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๙) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๙ (๓) และ ๔๙ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๕๐ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๕๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้งและหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

ส่วนที่ ๓

การประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

ข้อ ๕๕ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคประกอบด้วย

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๖ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๗ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

(๒) รั้งรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๘ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๔

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้งและประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้ประชุมเป็นพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๖๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ให้รองประธานสาขาพรรค

ทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรค
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๖๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

หมวด ๑๑

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

และการจัดทำบัญชีของพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๒ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่อนุมัติงบประมาณควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การบริหารการเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรคตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชี
ตามข้อ ๖๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มี
การทำบัญชีของสาขาพรรคตามข้อ ๖๓ และรับรองความถูกต้องตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรค
เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

ข้อ ๖๓ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรคประกอบด้วย

(๑) บัญชีรายวันแสดงรายรับและรายจ่าย

(๒) บัญชีรายรับจากการบริจาค

(๓) บัญชีแยกประเภท

(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน

บัญชี (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชี (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๖๔ พรรคและสาขาต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้ง
และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล
และงบรายรับรายจ่ายของพรรค กรณีที่มีสาขาพรรคให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคทุกสาขาด้วย
งบดุลต้องแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของพรรค งบรายรับและรายจ่ายต้องแสดงที่มาของ
รายรับ ซึ่งได้รับเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐและรายได้อื่นที่มี และค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรค
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงไว้โดยชัดเจน งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๖๕ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานใหญ่ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วหัวหน้าพรรคต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับ เภรณญิกและให้หัวหน้าพรรคส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประชุมใหญ่อนุมัติพร้อมทั้งสำเนาบัญชีตามข้อ ๖๓

หมวด ๑๒

รายได้ของพรรค การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบำรุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง

ข้อ ๖๖ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง

(๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค

(๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม หารทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาคแก่พรรค การเมือง

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

ข้อ ๖๗ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ จะเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๘ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๓

การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๖๙ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควร แก่การลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๗๐ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๙ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรค คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้าพรรค มีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วรู้ว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงาน การสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคนเป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อ หัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๗๑ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนแสดง หลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๗๒ เมื่อการพิจารณาลิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) ตำหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ให้ หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๗๓ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๗๒ พรรคสอง ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ พรรคสาม

หมวด ๑๔

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๗๔ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๗๕ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดำเนินการดังนี้

- (๑) ผู้ตัดสินใจมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
- (๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

หมวด ๑๕

การเลิกพรรคและสาขา

ข้อ ๗๖ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย จนสุดความสามารถเว้นแต่สิ้นสภาพ เลิกหรือยุบตามกฎหมาย

ข้อ ๗๗ พรรคยอมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
- (๒) มีเหตุต้องเลิกตามกฎหมาย
- (๓) มีการควบรวมพรรค

เมื่อพรรคเลิกตาม (๑) และ (๒) หรือหากมีการยุบพรรคให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประเทศไทย จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายดาชัย อุษุโกศลการ | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายณฤธร ถาคำฟู | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นายสุทัศน์ ยวนตา | รองหัวหน้าพรรค |
| ๔. ว่าที่ ร.ต. สุพจน์ มหัทธนสถิตย์ | เลขาธิการพรรค |
| ๕. นายเชม กษิณีเดชะคุณ | รองเลขาธิการพรรค |
| ๖. นางสาวสรินยา คงมี | เหรัญญิกพรรค |
| ๗. นายธนภุต ถิ่นสุวรรณ | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |

๘. นายกัตัญญ เรือนตุ่น

โฆษกพรรค

๙. นายพิสิษฐ์ ยศจันทร์สีบ

กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อภิชาติ สุจริตตานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง